

Tinh gọn bộ máy từ cơ sở

Là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy từ cơ sở, giảm cán bộ không chuyên trách, nâng cao hoạt động quản lý ở thôn, tổ dân phố theo hình thức tự quản, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố được đa số cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn cũng cần được các cấp, các ngành quan tâm tháo gỡ.

Kỳ 1: Chủ trương đúng, trúng, hợp lòng dân

Trước khi thực hiện chủ trương sáp nhập, toàn tỉnh có 2.076 thôn, tổ dân phố với quy mô số hộ không đồng đều, có những thôn, tổ dân phố chỉ có vài chục gia đình, tạo nhiều đầu mối gây lãng phí và áp lực chi cho ngân sách. Vì vậy, khi chủ trương sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đạt quy mô số hộ theo quy định được triển khai, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng tình, ủng hộ cao.

Thôn Cùn, xã Tân Hòa (Hưng Hà) trước khi thực hiện chủ trương sáp nhập có 59 hộ với 199 nhân khẩu. Dù dân số ít nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ bộ máy quản lý với 3 người hoạt động không chuyên gồm 1 bí thư chi bộ, 1 trưởng thôn, 1 phó thôn, ngoài ra còn có 5 người là trưởng các đoàn thể (cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, nông dân, người cao tuổi). Trong khi đó, cũng trên địa bàn xã, thôn Riệp có 703 hộ với trên 2.000 nhân khẩu, bộ máy quản lý cũng giống như thôn Cùn. Qua đó có thể thấy thực tế hiện nay quy mô dân số của các thôn, tổ dân phố trên địa



Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

bàn tỉnh không đồng đều. Có những thôn, tổ dân phố quy mô nhỏ nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ cho quản lý chính quyền cơ sở, vẫn cần có nguồn lực con người và vật chất. Mặc dù dân cư ít nhưng vẫn phải đầu tư xây dựng riêng nơi hội họp, nhà văn hóa, khu thể thao... Theo ông Đoàn Minh Lâm, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa: Trước khi thực hiện việc sáp

nhập, xã có 8 thôn, trong đó 4 thôn có quy mô nhỏ thuộc diện phải sáp nhập là thôn Cùn (59 hộ); thôn Ruối (98 hộ); thôn Khâm (105 hộ); thôn Lương (112 hộ). Quy mô thôn nhỏ làm phát sinh tổ chức, tạo đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi cho ngân sách địa phương, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, đoàn thể; gây khó khăn trong

việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ thực tế trên, việc triển khai sáp nhập thôn chưa bảo đảm quy mô theo quy định để thành lập thôn mới hoàn toàn phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đồng thời tạo sự gắn bó, cùng cố sức mạnh, tăng cường

đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư.

Không chỉ nhận được sự đồng tình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố cũng được đa số người dân các địa phương đồng tình rất cao. Ông Tạ Ngọc Hoành, thôn Lê Thần, xã Thái An (Thái Thụy) cho biết: Thôn Lê Thần hiện nay được thành lập sau khi sáp nhập hai thôn Lê Thần Nam và Lê Thần Đông do quy mô số hộ không bảo đảm theo quy định. Bản thân tôi và người dân địa phương rất đồng tình với chủ trương sáp nhập thôn để tinh gọn bộ máy ở cơ sở, tiết kiệm chi ngân sách. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ): Do đúng, trúng, hợp ý dân nên chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố được người dân đồng thuận rất cao. Vì vậy, khi địa phương triển khai thực hiện sáp nhập 13 tổ dân phố không bảo đảm số hộ theo quy định thành 6 tổ rất thuận lợi, không gặp khó khăn, người dân đồng thuận với tỷ lệ đạt 100%. Theo kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, các thôn, tổ dân phố có dưới 150 hộ (đối với thôn), dưới 175 hộ (đối với tổ dân phố) thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố khác liên kế trong cùng xã, phường, thị trấn để hình thành thôn, tổ dân phố mới. Các thôn, tổ dân phố có từ 150 hộ (đối với thôn), từ 175 hộ (đối với tổ dân phố) trở lên ở những nơi có đủ điều kiện thì thực hiện việc sáp nhập. Tiêu chí sáp nhập để thành lập

thôn mới, tổ dân phố mới căn cứ theo Thông tư số 14 ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04 ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Theo số liệu của Sở Nội vụ, tại thời điểm cuối năm 2018, toàn tỉnh có 426/2.076 (20,5%) thôn, tổ dân phố có quy mô không bảo đảm theo quy định cần phải sáp nhập. Trong đó, thành phố Thái Bình có 320 tổ dân phố thuộc diện phải sáp nhập, cao nhất tỉnh; các huyện còn lại có từ 3 - 26 thôn, tổ dân phố phải sáp nhập. Tuy nhiên, tại thời điểm triển khai thực hiện việc sáp nhập, có 20 thôn, tổ dân phố thay đổi quy mô số hộ gia đình so với thời điểm 31/12/2018, không còn thuộc diện phải sáp nhập và 5 thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù. Những trường hợp này, UBND các huyện, thành phố đã có báo cáo giải trình và đề nghị giữ nguyên hiện trạng, chưa thực hiện việc sáp nhập. Như vậy, toàn tỉnh còn 401 thôn, tổ dân phố (57 thôn, 344 tổ dân phố) phải thực hiện sáp nhập để bảo đảm quy mô theo quy định. Theo phương án sáp nhập các địa phương xây dựng, số thôn, tổ dân phố liên quan đến sáp nhập là 485. Sau sáp nhập, toàn tỉnh giảm được 292/2.076 thôn, tổ dân phố (14,06%) đồng thời giảm được số lượng lớn cán bộ không chuyên trách, góp phần giảm chi cho ngân sách địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã.

(còn nữa)
ĐÀO QUYN

Đoàn Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi piano quốc tế Putra



(dantri.com.vn) Thấy Lưu Đức Anh và các học trò Việt Nam đã thành công trở về với nhiều giải thưởng lớn tại cuộc thi piano quốc tế Putra, Kuala Lumpur, Malaysia.

Cuộc thi năm nay được tổ chức hoành tráng với 2 vòng thi: vòng loại tại Malaysia, Việt Nam và video: 250 thí sinh. Vòng chung kết tại Malaysia: 135 thí sinh từ 10 quốc gia tham dự: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Hàn Quốc.

Giám khảo cuộc thi đến từ các nước: Mỹ, Anh, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam. Chủ tịch hội đồng giám khảo là nghệ sĩ, giáo sư nổi tiếng Armen Babakhanian, người đã giành giải thưởng cao tại các cuộc thi piano lớn nhất thế giới như Van Cliburn, Leeds, Gina Bachauer và hiện đang là trưởng khoa Piano nhạc viện Yerevan, Armenia.

Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh (Việt Nam) là một trong những thành viên ban giám khảo và cũng là giám khảo trẻ nhất. Ngoài ra anh cũng vinh dự được mời chơi một Recital độc tấu về Franz Liszt trong khuôn khổ cuộc thi.

Cuộc thi có 2 hạng mục: Solo và Concerto, chia thành các bảng với các độ tuổi khác nhau.

Đoàn Việt Nam giành được những giải thưởng sau:

- Đàm Vũ Nhật Minh đoạt giải nhì bằng Solo dưới 10 tuổi.
- Phạm Mai Khuê đoạt giải khuyến khích bằng Solo dưới 15 tuổi.
- Nguyễn Hải Anh đoạt giải khuyến khích bằng Solo dưới 18 tuổi.
- Bùi Minh Anh đoạt giải ba bằng Concerto dưới 18 tuổi.
- Võ Minh Quang đoạt giải nhì bằng Solo dưới 30 tuổi và giải nhất bằng Concerto dưới 30 tuổi.

Phim "Hai Phượng" dự giải "Phim truyện quốc tế" của Oscar 2019

(dantri.com.vn) Bộ phim "Hai Phượng" vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký quyết định cho phép đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscar lần thứ 92 dành cho "Phim truyện quốc tế".

Thông tin từ Cục Điện ảnh cho biết, tháng 7/2019, Cục đã nhận được thư điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ - AMPAS mời Việt Nam gửi phim tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng OSCAR lần thứ 92 dành cho "Phim truyện quốc tế" (tên cũ của giải thưởng là "Phim nói tiếng nước ngoài").

Cục Điện ảnh đã gửi công văn kèm theo mẫu đăng ký và điều lệ của giải thưởng "Phim truyện quốc tế" - Oscar lần thứ 92 đến các hãng sản xuất có phim truyện điện ảnh phát hành thương mại trong thời gian từ 01/10/2018 đến trước ngày 30/9/2019 theo quy định của điều lệ giải thưởng.

Ngày 17/9, Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Oscar nhiệm kỳ 2019 - 2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiến hành phiên họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận dựa trên điều lệ của Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, chấm điểm các phim và bỏ phiếu kín theo quy chế tuyển chọn phim tham dự giải thưởng Oscar.

Theo đó, bộ phim "Hai Phượng" đạt điểm quy định để đại diện cho Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscar lần thứ 92 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ dành cho "Phim truyện quốc tế".

"Hai Phượng" là một bộ phim hành động của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Phim có sự tham gia của các diễn viên Ngô Thanh Vân, Mai Cát Vy, Phan Thanh Nhiên, Phạm Anh Khoa và Trần Thanh Hoa.

Bộ phim là hành trình nghệt thử và căng thẳng của bà mẹ đơn thân Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) khi phải đối đầu với cả một đường dây tội phạm bắt cóc và buôn bán nội tạng xuyên quốc gia để cứu đứa con gái bị bong tên Mai (Mai Cát Vy).

Để cứu được con, Hai Phượng chỉ có 14 tiếng đồng hồ truy đuổi bắt cóc và phải đối đầu với rất nhiều giang hồ cộm cán, sẵn sàng tính điệt bất cứ ai dám cản đường chúng. Hành trình cứu con của Hai Phượng càng trở nên gian nan và khó khăn hơn khi bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính cô và bé Mai.

NGUYỄN TÙNG

Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên

Hiện nay, tình trạng học sinh, sinh viên (HSSV) vi phạm pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ đang là vấn đề nóng, được xã hội quan tâm. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong HSSV, ngay từ đầu năm học 2019 - 2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV.

Trung tá Nguyễn Bá Lâm, cán bộ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV, vừa qua, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức 3 lớp tuyên truyền, phổ biến,



Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho học sinh tiểu học.

giáo dục pháp luật cho hơn 1.000 sinh viên. Lực lượng công an đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội; phòng ngừa, ngăn

chặn việc sinh viên bị đối tượng xấu lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Bà Nguyễn Phan Hằng, Phó Trưởng phòng Hành chính và Công tác chính trị, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Cùng với nâng cao công tác chuyên môn,

hàng năm, nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp sinh viên nâng cao nhận thức và hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện, chấp hành pháp

luật. Do đó, trong nhiều năm qua nhà trường không có sinh viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đại úy Nguyễn Hồng Linh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Từ đầu năm học 2019 - 2020 đến nay, đơn vị phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật và Luật Giao thông đường bộ tại 5 trường; đã phát trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ và một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tập trung tuyên truyền mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông; đi ngược chiều, đi vào đường cấm; chở quá số người quy định; vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại và không đội mũ bảo hiểm.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, công an các địa phương còn xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ quản, tự phòng trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, ngày 16/9/2019, Trường THPT Bình Thanh đã tổ chức ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn. Tại lễ ra mắt mô hình, nhà trường đã thông qua kế hoạch, quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường với lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong học đường.

Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố phối hợp với các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trong trường học, cơ sở giáo dục. Trong đó, yêu cầu HSSV ký cam kết không tàng trữ, sử dụng chất ma túy, không tiếp tay tàng trữ, buôn bán ma túy và mắc các tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường.

Cùng hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Hồng Châu (Đông Hưng) đã triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế. Đây cũng là động lực để cán bộ, hội viên đoàn kết, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con mới, hiệu quả cao vào sản xuất, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng giá trị trên một đơn vị canh tác. Đồng chí Nguyễn Văn Chí, Chủ tịch Hội cho

biết: Từ năm 2012 đến nay, Hội đã phối hợp với các ngân hàng nhận ủy thác gần 3 tỷ đồng cho gần 200 lượt hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội còn cung ứng hàng nghìn tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm cho hội viên; phối hợp mở hàng chục lớp dạy nghề (trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc cây trồng), thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Quỹ hỗ trợ nông dân ngày càng phát huy được

hiệu quả, là điểm tựa để nông dân vươn lên thoát nghèo. Đến nay nguồn quỹ đã đạt 500 triệu đồng cho 10 hộ vay. Qua kiểm tra, hầu hết hội viên, nông dân đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Miên, thôn An Di sau khi tham dự lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức đã mạnh dạn chuyển đổi 6 sào ruộng cấy lúa

kém hiệu quả của gia đình và thuê thêm 7 sào của các hộ khác không trồng lúa sang trồng thanh long ruột đỏ. Chị Miên cho biết: Tôi được Hội Nông dân xã tín chấp cho vay hàng chục triệu đồng đầu tư trồng thanh long ruột đỏ. Đây là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác, mỗi năm cho thu lãi trên 100 triệu đồng. Ngoài ra tôi còn tận dụng đất dưới các tán thanh long nuôi thả hàng

trăm con gà và nuôi lợn bên dưới các rãnh để tăng thu nhập cho gia đình. Được Hội Nông dân xã hỗ trợ, chị Miên không chỉ đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng mà còn tạo việc làm cho 3 nông dân khác với thu nhập 150.000 đồng/ngày công làm cỏ.

Xã Hồng Châu có nghề may tre đan truyền thống. Để duy trì, phát triển nghề, tạo việc làm cho nhiều hội viên, nông dân trong lúc nông nhàn, hàng năm, Hội Nông dân xã đều tổ chức dạy nghề, tuyên truyền, khuyến khích hội viên làm và mở rộng nghề. Vì thế, dù thời gian qua người tiêu dùng chuộng đồ dùng làm từ nhựa, inox nhưng làng nghề may tre đan ở thôn Quán Xá vẫn duy trì, thu hút trên 300 hộ tham

gia. Ông Nguyễn Bá Mười, thôn Quán Xá cho biết: Nghề may tre đan vốn không khó nên từ già tới trẻ ai cũng có thể làm được, với những người có tuổi như vợ chồng tôi đây vẫn là nghề phù hợp nhất.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Hội Nông dân xã Hồng Châu đã vận động hội viên, nông dân đóng góp hàng tỷ đồng, hàng trăm ngày công để sửa chữa, nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường giao thông, tu sửa kênh mương nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới, góp phần đưa Hồng Châu về đích nông thôn mới từ năm 2014. Đến nay, đường làng ngõ xóm của xã đầu đầu cũng phong quang, sạch sẽ.

Luôn sát cánh cùng hội viên nên ngày càng có nhiều nông dân tự nguyện trở thành hội viên của Hội Nông dân xã. Tỷ lệ thu hút

hội viên đạt trên 86%. 5 năm liền, Hội Nông dân xã Hồng Châu được cấp trên xếp loại vững mạnh.

THU HIỀN



Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của chị Miên cho hiệu quả kinh tế cao.